



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2568

เรื่อง	สื่อ
1. 'นฤมล'หนุนอาหารไทย	ข่าวสด
2. คุมเข็มโรค'ลัมปี สกิน'ก่อนส่งออก	เดลินิวส์
3. รมช.เกษตรฯสักขีพยานงานพรหมลิขิตฯศูนย์ฯบางไทร	แนวหน้า
4. 'อิทธิ'หนุนประมงท้องถิ่นมุ่งบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน	แนวหน้า
5. 'อัครา'รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าว	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: ลงนาม	เดลินิวส์
7. ปลัดฯสร้างการรับรู้เรียนรู้การทำเกษตรเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมลดเผาพื้นที่เกษตร	แนวหน้า
8. ภาพข่าว: รณรงค์	แนวหน้า
9. พลิกชีวิตจับเงินล้านวัยเกษียณจากปลาตัวเล็กๆ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอล้มัน: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. กนง.ลดดอกเบี้ยรอบนี้ส่งผ่านแบงก์เร็ว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. สองสามีภรรยาวัยเกษียณ ปลูกเคลขายไทยเดือนละ 5 หมื่น	ข่าวสด

'นฤมล'หนุนอาหารไทย

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา เรื่องความตกลงว่าด้วยกรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหารอาเซียน (ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement) ว่าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของอาหารปลอดภัยภายในอาเซียน ระหว่างหน่วยงานด้านเกษตร การค้าและสุขภาพของอาเซียนและประเทศสมาชิก

โดยมีเป้าหมายหลักในการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าอาหารปลอดภัยในภูมิภาค ตลอดจนบูรณาการเทคนิคด้านการค้าอาหาร และลดความแตกต่างของระบบการควบคุมอาหารของแต่ละประเทศ

“ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารลำดับต้นๆ ของโลกและของอาเซียน โดยหลายประเทศในอาเซียนมีการนำเข้าสินค้าอาหารจากไทยเป็นตลาดหลัก การจัดทำพิธีสารภายใต้ความตกลงนี้จะช่วยลดมาตรการทางการค้าที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอาหารของไทยที่มีคุณภาพและความปลอดภัยไปยังตลาดอาเซียนมีโอกาสขยายตัวได้มากขึ้น”

ทั้งนี้ หลังจากการอภิปรายที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบกับความตกลงดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง 547 ไม่เห็นชอบ 1 งดออกเสียง 1 และไม่ลงคะแนนเสียง 3

คุมเข็มโรค'ล้มปี สกีน'ก่อนส่งออก

นายอภิสิทธิ์ ธีรภัทรยากร รมช.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า โรคล้มปี สกีน เป็นโรคระบาดที่สร้างความเสียหายต่อภาคปศุสัตว์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคนี้อย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่ 2 ตามแผนของกรมปศุสัตว์ในการมอบวัคซีนล้มปี สกีน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประตูการค้าสำคัญที่มีการค้าขายชายแดนมาอย่างยาวนาน การค้าขายโค กระบือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคล้มปี สกีน ทำให้การนำเข้าโค กระบือผ่านชายแดนชะงักงัน ส่งผลกระทบต่อการค้าขายอย่างมาก ซึ่งการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโค กระบือในพื้นที่นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ต่างประเทศยอมรับและ

เชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ของไทย และยังเป็น การส่งเสริมการค้าชายแดนและเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย

“โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคล้มปี สกีนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ และยังเป็น การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น วัคซีนจำนวน 7.8 ล้านโดสนี้ จะครอบคลุมการป้องกันโรคในโค กระบือทั่วประเทศ โดย จ.ตาก ได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 236,520 โดส ครอบคลุมจำนวนประชากรโคและกระบือทั้งหมดในจังหวัด สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรืออำเภอใกล้บ้าน และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ความร่วมมือ เช่น สหกรณ์โคนม/ศูนย์รับน้ำนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เป็นช่องทางในการขอรับบริการได้เช่นกัน”

รมช.เกษตรฯ ลักซ์พยานงานพหุมิติฯ ศูนย์ฯ บางไทร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีจดทะเบียนสมรส “พหุมิติฯ รักนิรันดร์ ณ บางไทร” จัดขึ้นโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) และยังเป็น การเฉลิมฉลองการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมของคู่รัก LGBTQ+ เนื่องในวันวาเลนไทน์ เป็นปีแรก หลังจากรัฐบาลประกาศกฎหมายสมรสเท่าเทียม เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการจดทะเบียนสมรสของคู่รัก 12 คู่ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความรักที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการสนับสนุนความ

เท่าเทียมในการสมรสอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชูเอกลักษณ์ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ที่มีจุดเด่นในด้านศิลปหัตถกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปหัตถกรรม ตามนโยบายการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของรัฐบาล

“ขอแสดงความยินดีกับคู่รักทุกคู่ทุกเพศ ที่ได้จดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรักในปีนี้ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าต่อจากนี้ทุกความรักจะได้รับการรับรองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียม บรรยากาศภายในงานอบอุ่นไปด้วยรอยยิ้ม ความสุขตลอดจนความรักจากผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และสำหรับสถานที่จัดงานที่มีความสวยงามแห่งนี้ ส.ป.ก.พร้อมเดินทางขับเคลื่อนภารกิจเพื่อการฟื้นฟูและต่อยอดศูนย์ศิลปาชีบบางไทรให้กลับมามีชีวิตชีวามากขึ้น” นายอิทธิ กล่าว

'อิทธิ'หนุนประมงท้องถิ่น มุ่งบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวประมงในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ศาลาการเปรียญ วัดช่องแสมสาร อ.สัตหีบ ซึ่งกรมประมง ได้ตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของชาวประมงและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างการรับรู้เพื่อชี้แจงกฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านด้วย

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า กรมประมงได้ผลักดันให้มีการออกประกาศ 2 ฉบับ เรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยประมง พ.ศ.2568 ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว โดยประกาศนี้จะขยายระยะเวลาการออกหนังสือคนประจำเรือกรณีที่ไม่มิใบอนุญาตทำงานจากระยะเวลา 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะช่วย

แก้ไขปัญหาให้กับชาวประมงได้เป็นอย่างดี รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา ด้านการประมงของพี่น้องชาวประมง และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การทำประมงของประเทศเกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยอยู่ในพื้นฐานการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทำงานบนเรือประมง ช่วยให้ผู้ประกอบการประมงสามารถทำประมงได้โดยไม่ติดขัด และช่วยป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมาย โดยมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง ทำให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด

ในโอกาสนี้ นายอิทธิ ได้มอบถุงยังชีพ 500 ชุด เอกสารข้อมูลกฎหมายที่สำคัญ 200 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมคลินิกให้บริการชาวประมง ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้

กับชาวประมงเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หรือประกาศกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น การต่ออายุหนังสือคนประจำเรือที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 การใช้แผนที่ google map ตามประกาศฯ ต่างๆ การแก้ไขเครื่องมือทำการประมง ประมงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการประมง

ทั้งนี้ จ.ชลบุรี มีเรือประมงพื้นบ้าน 2,948 ลำ เรือประมงพาณิชย์ 321 ลำ ทำเทียบเรือประมงสำหรับขนถ่ายสัตว์น้ำ 23 แห่ง อีกทั้งยังมีเรือประมงพาณิชย์จากจังหวัดอื่นๆ มาขนถ่ายสัตว์น้ำผ่านท่าเทียบเรือ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ และขนส่งไปจำหน่ายตามตลาดต่างๆ โดยมีปริมาณสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ 67,945 ตัน มูลค่า 51,007,400 บาท ปริมาณจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้าน 11,651 ตัน มูลค่า 74,024,532 บาท สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ปูม้า กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย หมึกกล้วย และปลาทรายแดง เป็นต้น

'อัครา'รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าว

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว สู้สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2568 โดยมีนายชนสาร ธรรมสอน ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.เกษตรฯ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายรัฐพล นราดิศร ผวจ.พะเยา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ แปลงนาศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันป่าม่วง ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่และเพิ่มศักยภาพ

การปลูกข้าวอย่างเหมาะสมนำไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวด้านการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มรวมถึงสร้างช่องทางการตลาดในการจำหน่ายข้าวผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมีความเข้มแข็งและมีรายได้ที่มั่นคง

ก่อนหน้านี รมช.เกษตรฯ ได้เปิดงาน “บอกรักที่แปลงข้าวหลากหลาย” ที่ยวพะเยา ลองแล้วจะหลงรัก RainBow Rice มหัศจรรย์แห่งรัก” ซึ่งกรมการข้าว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจังหวัดพะเยา ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ 74 ไร่ให้เป็นแปลงเรียนรู้การปลูกข้าว 7 สี ที่เป็นการต่อยอดการพัฒนากิจกรรมของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันป่าม่วง ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรประกอบด้วยข้าวหลากหลายสายพันธุ์ที่มีสีสันแตกต่างกัน สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น Super Food เพิ่มมูลค่าข้าว และภายในงานยังมีการปลูกข้าวหลากสีเป็นรูปไดโนเสาร์และนกยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ จ.พะเยา ที่นอกจากเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน



📌 ลงนาม.....นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ณ ดิ깁สันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้

ปลัดสร้างการรับรู้ เรียนรู้การทำเกษตร เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ลดเผาพื้นที่เกษตร

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิดงาน “เวทีธรรมศาสตร์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Day” ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนางอภิญา เขี่ยมอำภา รอง ผวจ.สุพรรณบุรี ต้อนรับ นายวสันต์ จิ์ปุ่ก่า เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน ที่โรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง และบริษัทซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนเกี่ยว

กับการทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

“การรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร เป็นการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการเผา รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรเพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการผลิต ของเกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนแลเพาะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งเสริมให้ทำการเกษตรแบบยั่งยืน” นายประยูร กล่าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 6 มีนาคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16013

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 15.99

Ad Value: 19,987.50

PRValue (x3): 59,962.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: รณรงค์



รณรงค์ : นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Day ที่โรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเผา

พลิกชีวิตจับเงินล้านวัยเกษียณจากปลาตัวเล็กๆ “ลุงเสนห์” ฟาร์มปลาหางนกยูง อ.สามชุก รายได้หลักแสนต่อเดือน

SMEs



**ใครว่า ปลาหางนกยูงตัวละ 3 บาท 5 บาท
มาจับปลาหางนกยูง ตัวละหลักร้อย หลักพัน**

“ลุงเสนห์” วัย 64 ปี เกษตรกรทำสวนทำนามาหลายสิบปี อาชีพที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุ แต่รายได้ไม่เคยพอกับค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูแลครอบครัวได้ จนเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาลุงเสนห์ได้หันมาทำฟาร์มปลาหางนกยูง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญทำให้ลุงเสนห์วัยเกษียณได้จับเงินล้านอีกครั้ง จากปลาตัวเล็กๆ หลายคนคิดว่าตัวละ 3 บาท 5 บาท แต่ไม่ใช่ฟาร์มลุงเสนห์ เพราะที่ฟาร์มปลาหางนกยูงขายกันตัวละหลักร้อยหลักพันบาท



หางนกยูงสวยๆ ส่งออกต่างประเทศได้

ลุงเสนห์ สว่างศรี เจ้าของฟาร์มปลาหางนกยูง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เล่าว่าฟาร์มปลาหางนกยูงของลุงเป็นฟาร์มปลาสวยงามที่ได้ใบรับรองมาตรฐานส่งออกหรือ มาตรฐาน GAP จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในจังหวัดสุพรรณฯ น่าจะเป็นฟาร์มปลาหางนกยูงรายเดียวที่ได้มาตรฐานดังกล่าว

ที่ผ่านมาได้มีการส่งออกปลาหางนกยูงไปประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย ผ่านตัวแทนเทรดเดอร์ในประเทศนั้นๆ เป็นการส่งโดยเครื่องบินเพื่อให้ถึงลูกค้าได้เร็ว ป้องกันการตาย การส่งปลาหางนกยูงไปต่างประเทศต้องรู้วิธีการแพกว่าจะต้องแพกอย่างไร เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางแบบปลายังสมบูรณ์ปลาไม่ตายระหว่างทางทำให้เราต้องเลือกส่งเครื่องบินซึ่งก็ใช้เวลาไม่เกิน 3-5 วัน เช่นเดียวกับการส่งปลาในประเทศ ผ่านบริษัทขนส่งใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน

ออเดอร์ส่งปลาวันละไม่ต่ำกว่า 300-500 ตัว

สำหรับตลาดปลาหางนกยูงในต่างประเทศเป็นตลาดที่ไม่แน่นอน บางครั้งมีลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะ บางครั้งแทบจะไม่มีเลย ต่างจากตลาดในประเทศค่อนข้างจะมีออเดอร์เข้ามาสม่ำเสมอทุกวัน โดยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 300-500 ตัว โดยลูกค้าหลักจะรู้จักเราผ่านช่องทางออนไลน์

โดยช่องทางการขายปลาหางนกยูงของลุงเสนห์นั้นตลาดหลักจะเป็นลูกค้าในประเทศ โดยลูกค้าจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกซื้อเพื่อนำไปเลี้ยงสวยงาม และกลุ่มที่สองซื้อเพื่อนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพ ลุงเสนห์ให้ความสำคัญกับกลุ่มที่สองค่อนข้างมาก โดยเปิดรับเครือข่ายสมาชิกที่ต้องการสร้างอาชีพจากการเลี้ยงปลาหางนกยูง

เปิดรับสมาชิกเครือข่าย

ผู้สนใจมีรายได้เลี้ยงปลาหางนกยูง

ทั้งนี้ คนที่สนใจและต้องการจะมาเป็นเครือข่าย

เลี้ยงปลาหางนกยูงของลุงเสน่ห์ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 10,000 บาท ซึ่งจะได้รับการอบรมการเลี้ยงปลาหางนกยูง อย่างถูกต้อง ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงที่ลุงเสน่ห์เลี้ยงมากกว่า 10 ปี พร้อมกับได้รับปลาหางนกยูงที่ท้องพร้อมจะให้ลูกไปเลี้ยงด้วย และเมื่อลุงเสน่ห์ได้รับออเดอร์มาและต้องการปลา เพื่อส่งลูกค้าลุงเสน่ห์จะรับซื้อคืนจากสมาชิกเครือข่าย

ปัจจุบันลุงเสน่ห์มีเครือข่ายสมาชิกอยู่ประมาณ 50 ราย มีอยู่ในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่สมาชิกเหล่านี้นำปลากลับมาส่งขายให้ลุง เช่น สมาชิกลูกค้าที่จังหวัดมหาสารคาม พอมีลูกปลาสวยและตรงกับออเดอร์ที่ลุงต้องการส่งลูกค้า และที่ฟาร์มไม่พอ ก็จะได้รับซื้อกลับจากฟาร์มของสมาชิกเครือข่าย หลายๆ ครั้ง รับซื้อจากสมาชิกของเราที่มหาสารคาม ซื้บรถมาส่งด้วยตัวเอง เพราะเวลามาส่งปลาครั้งหนึ่ง ได้เงินกลับไป 10,000-20,000 บาท คู่กับการเดินทางนำปลามาขาย

รายได้หลักแสนหลักล้านต่อปี ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์

“ส่วนสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่ยังมีไม่เยอะ เพราะมองว่าแค่เลี้ยงปลาหางนกยูงและจะได้อะไร แต่ลุงก็พิสูจน์ให้เห็นว่าแค่ปลาหางนกยูงแต่เปลี่ยนชีวิตของลุงได้ ปัจจุบันลูกสาวของลุงเคยทำงานประจำกระทรวงพาณิชย์ก็ลาออกมาช่วยลุงทำฟาร์มปลาหางนกยูง หรือลูกสาวอีกคนก็ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ก็ลาออกจากงานมาช่วยกันทำตรงนี้ ส่วนรายได้จากการเลี้ยงปลาหางนกยูง ลุงเสน่ห์บอกว่ารายได้

ไม่แน่นอน เฉลี่ยรายได้ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 800,000 บาทถึง 1 ล้านบาท รายได้ต่อเดือนไม่แน่นอนเช่นกัน เฉลี่ยใกล้หลักแสนบาท” ลุงเสน่ห์กล่าว

ลุงเสน่ห์บอกว่าตนเองเลี้ยงปลาหางนกยูงมาปีนี้ก็เข้าปีที่ 10 บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ โดยทำเป็นบ่อเล็กกว่า 1,000 บ่อ มีปลาหางนกยูงหลักหมื่นตัว และเนื่องด้วยเป็นการขายออนไลน์ การจัดส่งลุงจะใช้การขนส่งผ่านบริษัทขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่งปลาไม่เกิน 3 วัน ปลาจะถูกแพกอย่างดี เพราะถ้าปลาเกิดตายระหว่างขนส่ง ลุงเสน่ห์ ก็จะรับผิดชอบ และทำการจัดส่งปลาใหม่กลับไปให้ทันที

สายพันธุ์ปลาหางนกยูงที่ได้รับความนิยม

ในส่วนของสายพันธุ์ปลาหางนกยูงของลุงเสน่ห์ จะมีสายพันธุ์ให้ลูกค้าได้เลือกมากกว่า 30-40 สายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ที่ลุงเสน่ห์เพาะขึ้นมาด้วย ส่วนสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยม เช่น **เรดดาร์กอน Red Dargon ฟูลโกลด์ Full Gold โมเสด ทักซิได คอบบร้า หรือ สเนคสกิน** เป็นต้น ลุงเสน่ห์บอกว่าเมื่อก่อนฟาร์มของเราจะมีการผสมพันธุ์ปลาเองด้วย แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว เพราะปลาที่มีอยู่มีสายพันธุ์จำนวนมากอยู่แล้ว แต่ลุงจะให้ความสำคัญกับพัฒนาปลาสายพันธุ์เดิมให้มีความสวยงามมากกว่า

ปลาหางนกยูง ขายในประเทศได้ราคาสูงกว่าส่งออก

ทั้งนี้ ส่วนราคาปลาหางนกยูงที่นิยมเลี้ยง และถ้าเป็นปลาที่มีความสวยงาม เคยทำราคาถึงคู่ละหลักพันบาท



ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: iBusiness/-

วันที่: พฤหัสบดี 6 มีนาคม 2568

ปีที่: 17

ฉบับที่: 4425

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 217.01 Ad Value: 325,515

PRValue (x3): 976,545

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: พลิกชีวิตจับเงินล้านวัยเกษียณจากปลาตัวเล็กๆ



โดยปลาหางนกยูงหลายคนเข้าใจว่าราคา 3 บาท 5 บาท 10 บาท แต่แท้ที่จริงแล้วปลามีราคาแพงกว่านั้น โดยราคาปลาหางนกยูงฟาร์มลุงเสนห์ถ้าเป็นหัวไปเลี้ยงเล่นในอ่างบัว ลุงเสนห์ขายในราคา 10-20 บาท ส่วนปลาที่มีความสวยงาม ราคา เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ตัวละ 60 บาท ตัวละ 100 บาท ไปจนถึง ตัวละ 250 บาท 350 บาท และตัว 500 บาทถึง 1,000 บาท ในส่วนของราคาส่งออกจะถูกกว่าราคาขายปลีกในประเทศ เพราะส่งออกส่งจำนวนเยอะราคาถูกลง

โดยการขายปลาฟาร์มลุงเสนห์ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อเป็นคู่ และจะเลือกตัวเมียที่ตั้งท้อง ราคาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ความสวยงาม คู่หนึ่งเริ่มตั้งแต่ 250 บาท สูงถึง 1-2 พันบาท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อเป็นคู่ เพราะจะได้ลูกด้วย ถ้าลูกสวยก็นำมาขายต่อได้ ซึ่งปลาหางนกยูง ให้ลูกครั้งหนึ่งประมาณ 40-50 ตัว



ซื้อรถ ซื้อที่ดิน ได้จากทำฟาร์มปลาหางนกยูง

ลุงเล่นหีบบอกว่า ที่ผ่านมากลุงเริ่มต้นชีวิตจากไม่มีอะไรเลย แต่พอได้มามีเงินมีทองก็ตอนหันมาเลี้ยงกุ้งก้ามแดงตามกระแสในช่วงนั้น ลุงเป็นรายแรกที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างจริงจัง ตอนนั้นทำรายได้หลักล้านซื้อที่ดิน ซื้อรถได้ แต่พอกระแสกุ้งก้ามแดงเริ่มเงียบ ทำให้ลุงหันมาลองเลี้ยงปลาสวยงามแทนเพราะมีบ่ออยู่แล้วไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มที่เลือกปลาหางนกยูงเพราะเลี้ยงง่าย ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรยุ่งยาก และขายง่าย ใครๆ ก็ชอบเลี้ยงปลาหางนกยูง และคิดไม่ผิด เพราะรายได้เลี้ยงปลาหางนกยูงได้เยอะไม่แพ้กันแต่มั่นคงกว่า สามารถส่งต่ออาชีพมั่นคงให้ลูกหลานได้

แม้ว่าปลาหางนกยูงมีมานานอาจจะเป็นร้อยปี แต่ปลาหางนกยูงในตอนนี้ได้พัฒนาสายพันธุ์ออกไปเยอะมาก มีปลาหางนกยูงสวย ๆ เยอะ หลายคนชื่นชอบที่จะเลี้ยงปลาหางนกยูง เพราะเลี้ยงง่าย และมีสีล้นสวยงาม และราคาไม่ใช่ 3 บาท 5 บาท หลายสายพันธุ์มีราคาตัวละหลักร้อย หลักพันบาท .

ติดต่อ โทร. 09-2986-9942



เกษตรวันนี้..... ● การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมประกาศรางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ Young Smart Farmer ในวันที่ 7 มี.ค. หลังมีผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ 15 ผลงาน จากทั้งหมด 225 ผลงาน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจาก กยท. ● ทั้งนี้ ในการตัดสินผลงาน กยท. จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด โดยจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง รวมถึงจะมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมส่งผลงานจะต้องไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญลักษณ์การค้าที่มีลิขสิทธิ์อยู่มาใช้ในการออกแบบ และต้องไม่เคยนำเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน..... ●

นายกฯหล้าปลื้ม



กนง.ลดดอกเบี้ยรอบนี้ส่งผ่านแบงก์เร็ว
งานรับนโยบายลดดอกเบี้ยเงินกู้
ลดภาระลูกหนี้-เพิ่มกำลังซื้อ-หนุนจีดีพี

2



กนง.ลดดอกเบี้ยรอบนี้ส่งผ่านแบงก์เร็ว งานรับนโยบายลดดอกเบี้ยเงินกู้ ลดภาระลูกหนี้-เพิ่มกำลังซื้อ-หนุนจีดีพี

ตลาดเงิน-ตลาดทุน

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% รอบนี้ส่งผ่านให้ธนาคารพาณิชย์ประกาศปรับอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ ภายใน 1 วันตามหลัง กนง. นับว่าผลการส่งผ่านที่เร็วแบงก์ดาหน้างานรับนโยบายดูแลและช่วยเหลือลูกหนี้ บรรเทาภาระหนี้ ลดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง

สินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน พร้อมสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งยังคงเผชิญกับความท้าทาย และมีแนวโน้มขยายตัวได้ไม่เต็มที่ เสริมสร้างกำลังซื้อของประชาชน เพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 2.00% เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2568 ที่ผ่านม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและตลาดพันธบัตรต่างๆก็ปรับตัวลดลงตามในทันที ตามกลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้นระยะ (Tenor) ไม่เกิน 1 ปี ปรับลดลงประมาณ 0.24-0.25% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยช่วงอายุ 1 เดือน-1 ปี ลดลง 0.08-0.10% (ข้อมูล ณ 3 มี.ค. 2568) และธนาคารพาณิชย์ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยภายใน 1 วันตามหลัง กนง. และเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขาคีเดียว

ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในกลุ่ม D-SIBs ททยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลงในกรอบประมาณ 0.10-0.25% ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2568 ขณะที่ ในเบื้องต้น (ณ 4 มี.ค. 2568) ยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน และ 24 เดือนสำหรับบัญชีเงินฝากของบุคคลธรรมดา

การปรับลดดอกเบี้ยจะมีผลต่อสัญญาเงินกู้ของสินเชื่อปล่อยใหม่ แต่จะช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้พอร์ตปัจจุบันก็ต่อเมื่อหนี้ก้อนนั้นเข้าสู่ช่วงปรับดอกเบี้ยที่เป็นตัวอ้างอิง สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภายในช่วงกลางปี นี้ จะมีสัดส่วนประมาณ 56.4% ของสินเชื่อรวมทั้งระบบแบงก์ไทย ส่วนผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขาคีเดียวอีกครั้งในรอบนี้ จะทำให้ภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ธุรกิจปรับลดลงประมาณ 7,300-7,500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนราว 1.0-1.2% ของประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2568 (ภายใต้สมมติฐานที่เริ่มคำนวณผลของภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงในช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-ธ.ค. 2568)

อย่างไรก็ดีแรงหนุนต่อภาพรวมสินเชื่อน่าจะอยู่ในกรอบจำกัด โดยตัวเลขประมาณอัตราการขยายตัวการสินเชื่อระบบแบงก์ไทยปี 2568 ไว้ที่ 0.6% พื้นตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่หดตัวลง 0.4% ในปี 2567 เพราะอัตราดอกเบี้ยจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อแนวโน้มสินเชื่อ แต่คงต้องรอแรงหนุนจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบกันไปด้วยโดยเฉพาะแนวโน้มและจังหวะการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อการเบิกใช้สินเชื่อและการประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการกู้และชำระคืนของผู้กู้ ดังนั้น 2 เรื่องสำคัญที่เป็นปัจจัยติดตามในช่วงที่เหลือของปี คือ 1) อัตราดอกเบี้ยในประเทศจะลดลงอีกหรือไม่ และ

2) โฉมหน้าเดิมของสินเชื่อและสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม

“EXIM BANK” ลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate 0.10% ต่อปี คงเหลือ 6.25% ต่อปี ต่ำที่สุดในระบบ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคิน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งช่วยกระตุ้นการเติบโตของภาคธุรกิจ EXIM BANK จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate ลง 0.10% ต่อปี เหลือ 6.25% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ EXIM BANK ใช้สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้า SMEs เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นดีหรือ MRR ของธนาคารพาณิชย์ นับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นดีที่ต่ำที่สุดในระบบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

“ธอส.” ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 0.25% ต่อปี

นายกมลภ วิระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ดีขึ้น ผ่านการกระตุ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์ จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 0.25% ต่อปี ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลูกค้ารายใหญ่ขั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับลดลง 0.10% ต่อปี จากปัจจุบัน 6.250% ต่อปี เป็น 6.150% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ขั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับลดลง 0.25% ต่อปี จากปัจจุบัน 6.40% ต่อปี เป็น 6.150% ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม-31 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นดี (MRR) ยังคงอัตราดอกเบี้ยเดิมไว้ที่ 6.545% ต่อปี เนื่องจากที่ผ่านมา ธอส. ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว ส่งผลให้ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธอส.อยู่ในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินของรัฐอื่น อย่างไรก็ตาม ธอส.พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินฝากไว้ในอัตราเดิมให้ได้นานที่สุด เพื่อให้ผู้ออมได้รับประโยชน์ จากอัตราดอกเบี้ยมากที่สุด

“ออมสิน” ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR/MOR 0.25% ขานรับนโยบายรัฐช่วยภาคธุรกิจ

นายวิทย์ รัตนนารถ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR และ MOR ลง 0.25% ต่อปี ตามมติ กนง. โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ (MLR) ลดเหลือ 6.65% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดเหลือ 6.495% ต่อปี โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม-31 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้ารายย่อย (MRR) ยังคงอัตราเดิมที่ 6.595% ต่อปี เนื่องจากที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้ปรับลดดอกเบี้ยมาก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้ปัจจุบันเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับอัตรา

ดอกเบี้ย MRR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 6 แห่ง ที่เฉลี่ยเท่ากับ 7.25% ต่อปี ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมตามภารกิจธนาคารเพื่อสังคม

“ธ.ก.ส.” ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สูงสุด 0.25%

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 0.25% ต่อปี ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดลง 0.15% ต่อปี จาก 6.875% ต่อปี มาอยู่ที่ 6.725% ต่อปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรลูกค้ารายย่อย ธ.ก.ส. และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าประเภทเงินเกินบัญชี (MOR) ลดลง 0.25% ต่อปี จาก 6.875% ต่อปี มาอยู่ที่ 6.625% ต่อปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

“กรุงไทย” ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 0.25%

ช่วยเหลือการทางการเงิน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 0.25% สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจเงินเฟ้อ เสถียรภาพระบบการเงิน ช่วยลดลดความตึงตัวของภาวะการเงินโดยไม่กระทบต่อความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินในระยะยาว และสามารถรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับลดลงจากปัจจุบัน 7.270% ต่อปี เป็น 7.020% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับลดลงจากปัจจุบัน 6.925% ต่อปี เป็น 6.825% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับลดลงจากปัจจุบัน 7.445% ต่อปี เป็น 7.345% ต่อปี ทั้งนี้มีผลในวันที่ 3 มีนาคม 2568

“กสิกรไทย” ลดดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 0.25%

เพื่อลดภาระหนี้ให้ลูกค้าทุกกลุ่ม

นายจรงค์ รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 2.25% เหลือ 2.00% ต่อปี นั้น ธนาคารพร้อมตอบสนองต่อมาตรการดังกล่าวด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับลูกค้าทุกกลุ่มสูงสุด 0.25% เพื่อต่อยอดความตั้งใจของธนาคารในการดูแลและช่วยเหลือลูกค้าบรรเทาภาระหนี้ ลดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน

นอกจากนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งยังคงเผชิญกับความท้าทายและมีแนวโน้มขยายตัวได้ไม่เต็มที่ ทั้งจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงนโยบายการกำกับที่มีความไม่แน่นอน ตลอดจนเป็นอีกหนึ่ง

เครื่องมือในการเสริมสร้างกำลังซื้อของประชาชน เพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีผลวันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นต้นไปรายละเอียด ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับลด 0.25% จาก 7.34% เป็น 7.09% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับลดจาก 7.15% เป็น 7.05% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับลดจาก 7.18% เป็น 7.08% ต่อปี

“กรุงศรี” ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 0.25%

มีผลวันที่ 7 มีนาคม 2568

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมีความท้าทาย และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง กรุงศรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้ารายย่อย และลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวม ธนาคารจึงได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

กรุงศรีปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Loan Rate หรือ MLR) ปรับลดลงจาก 7.155% เป็น 7.055% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) ปรับลดลงจาก 7.325% เป็น 7.075% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate หรือ MRR) ปรับลดลงจาก 7.275% เป็น 7.175 % มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

“ทีทีบี” ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 0.25% ต่อปี

ช่วยเหลือการทางการเงินให้ลูกค้า

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ธนชาติ กล่าวว่า ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย MOR ลดลง 0.25% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ย MLR และอัตราดอกเบี้ย MRR ลดลง 0.10% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ทีทีบีพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% รอบนี้ ส่งผ่านให้ธนาคารพาณิชย์ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยภายใน 1 วันตามหลัง กนง. และเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขาเดียว โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MRR และ MOR ปรับตัวลงในกรอบประมาณ 0.10-0.25% ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. 2568 มีผลต่อสัญญาเงินกู้ของสินเชื่อปล่อยใหม่ แต่จะช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยของลูกค้าหนี้พอร์ตปัจจุบัน

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: iBusiness/-

วันที่: พุธที่ 6 มีนาคม 2568

ปีที่: 17

ฉบับที่: 4425

Col.Inch: 244.80 Ad Value: 367,200

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 2

PRValue (x3): 1,101,600

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กนง.ลดดอกเบี้ยรอบนี้ส่งผ่านแบงก์เร็ว

ก็ต่อเมื่อนั้นก่อนนั้นเข้าสู่ช่วงปรับดอกเบี้ยที่เป็นตัวอ้างอิง ค่าด
สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อบริษัทที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงกลางปี นี้จะมีสัดส่วน
ประมาณ 56.4% ของสินเชื่อบริษัททั้งระบบแบงก์ไทย สำหรับ 2
เรื่องสำคัญที่ต้องติดตามในช่วงที่เหลือของปี จะอยู่ที่อัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศจะลดลงอีกหรือไม่ และโมเมนตัมของสินเชื่อ
และสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม .

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พฤหัสบดี 6 มีนาคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12517

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 163.41 Ad Value: 253,285.50

PRValue (x3): 759,856.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: สองสามีภรรยาวัยเกษียณ ปลุกเคลงขายไทยเดือนละ 5 หมื่น



หลากหลาย

13

สองสามีภรรยาวัยเกษียณ
ปลุกเคลงขายไทยเดือนละ 5 หมื่น



สองสามีภรรยาวัยเกษียณ ปลุกเคลงขายไทยเดือนละ 5 หมื่น



ก ระแสความนิยมการรับประทานผักเคล (Kale) หรือที่หลายคนเรียกว่า ผักคะน้าใบหยิก มีมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นผักใบสีเขียวเข้มที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดของอาหาร หรือซูเปอร์ฟู้ด ประโยชน์ของเคล มีทั้งแคลเซียม วิตามิน K วิตามิน C ธาตุเหล็ก กรดไขมัน Omega 3 มีโฟเลต และวิตามินบี ช่วยด้านอนุมูลอิสระ

วันนี้จะพาไปดูความสำเร็จของสองสามีภรรยา นายอร่าม ทรงสวยรูป วัย 61 ปี และ นางจันทร์เพ็ญ ทรงสวยรูป วัย 60 ปี ที่เกษียณตัวเองออกจากงานประจำ หันมาทำเกษตรสร้างรายได้ โดยก่อนหน้านี้นายอร่ามมีอาชีพเป็นช่างภาพข่าวกีฬา และภรรยาเป็นอดีตข้าราชการครู สอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ลาออกก่อนเกษียณราชการ มาใช้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 6 มีนาคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12517

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 163.41 Ad Value: 253,285.50

PRValue (x3): 759,856.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: สองสามีภรรยาวัยเกษียณ ปลุกเคลชขายไทยเดือนละ 5 หมื่น



พื้นที่ว่างหลังบ้าน ไม่ถึง 1 งาน ปลุกผักสดและผักนานาชนิดแบบปลอดสารพิษ จนได้มาตรฐาน GAP นำไปวางจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าชื่อดังมานานเกือบ 7 ปีแล้ว และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี

และในช่วง 2 ปีหลัง ได้ทดลองปลูกผักเคล เพื่อผลิตเป็นผงอาหารเสริมสัตว์เลี้ยง จำหน่ายแบบพรีออร์เคอร์ให้กับ

กลุ่มผู้สนใจผ่านทางสื่อโซเชียลและช่องทางต่างๆ จนกลายมาเป็นรายได้หลักเดือนละเกือบ 5 หมื่นบาท

จึงนำเงินส่วนนี้มาต่อยอดสร้างโรงผลิตผงเคลและพืชสมุนไพรอบแห้ง ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และได้รับใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา สามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้อย่างถูกต้องกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยนางจันทร์เพ็ญเล่าว่า จุดเริ่มต้นในการปลูกผักเคล เกิดขึ้นเนื่องจากลูกชายและลูกสะใภ้ได้สั่งซื้ออาหารเสริมของสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศมาให้สุนัขและแมวที่บ้าน ซึ่งหนึ่งกระปุกมีราคาสูงถึงหลักพันบาท และมาทราบข่าวอาหารเสริมนั้นผลิตมาจากผักเคล ประกอบกับก่อนหน้านี้ ตนก็ปลูก



พืชผักสวนครัวและผักสลัดปลอดสารออกวางขายบนห้างสรรพสินค้าอยู่แล้ว จึงหาซื้อพันธุ์ผักเคลมาทดลองปลูก ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในสวนหลังบ้าน แบ่งมาทำแปลงปลูกเคล ซีกกล้าพันธุ์มาต้นละ 3 บาท เริ่มปลูกจาก 10 ต้นก่อน จากนั้นได้ศึกษาเรียนรู้จากสื่อโซเชียลและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย เกี่ยวกับการดูแลต้นเคลให้เจริญเติบโตให้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 6 มีนาคม 2568

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12517

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 163.41 Ad Value: 253,285.50

PRValue (x3): 759,856.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สองสามีภรรยาวัยเกษียณ ปลุกเคลงขายโกยเดือนละ 5 หมื่น



ผลผลิต ก่อนจะทดลองนำมาอบแห้ง และบดเป็นผง ใช้แทนผงอาหารเสริมที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศ

ซึ่งก็ปรากฏว่าใช้แทนกันได้ดี จึงศึกษาต่อในเรื่องของการขยายพันธุ์เพื่อผลิตเพิ่มมากขึ้น แล้วนำไปขายแบบพรีออร์เดอร์ในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ จนตอนนี้ติดตลาดมีเคลงภายในสวนประมาณ 300 ต้น แต่ก็ยังไม่สามารถจะผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ต่อมากระแสความนิยมการรับประทานผักเคลภายในสังคมไทยเริ่มมีมากขึ้น จึงลองนำใบเคลสดไปวางขายร่วมกับผักสลัดและผักสวนครัวทั่วไปภายในห้างที่เปิดวางขายอยู่แล้ว ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเคลได้อีก 1 ช่องทาง

โดยราคาจำหน่ายเคลสด จะอยู่ที่ขีด

ละ 50 บาท ขณะที่ราคาเคลผงบอบแห้ง อาหารสัตว์ จะอยู่ที่ขีดละ 500 บาท ในแบรนด์ที่ชื่อว่า "Office ชาวนา"

นางจันทร์เพ็ญบอกถึงวิธีการดูแลเคลว่า คล้ายกับการปลูกผักทั่วๆ ไป อายุตั้งแต่เริ่มต้นลงกล้าพันธุ์ จนถึงได้เก็บใบจำหน่ายใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

จากนั้นจะทยอยเก็บใบอ่อนที่ต้องอ่อนพอดีๆ นับจากยอดลงมาประมาณ ใบที่ 6-8 จะสามารถนำไปจำหน่ายเป็นใบสดได้

ส่วนใบแก่ที่เหลือเกินกว่านั้น จะนำมาเข้าขั้นตอนอบแห้งและบดเป็นผงจำหน่ายเป็นอาหารเสริมสัตว์ เพียงแต่ต้องระวังเรื่องโรคที่มาจากแบคทีเรียและไวรัส เป็นพิเศษ รวมถึงระวังแมลงศัตรูพืช อย่างเช่น หนอนชักใบ และในช่วงหน้าฝนต้องหมั่นดูแลแปลงให้

สะอาด หากพบเป็นโรคหรือมีแมลง ต้องรีบกำจัดทิ้งโดยทันที

"ตอนนี้สามารถผลิตเคลสดส่งขายทำรายได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนกำลังผลิตผงเคลอาหารเสริมสัตว์ จะอยู่ที่ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ทำให้มีรายได้จากผงเคล เดือนละประมาณ 5 หมื่นบาทเลยทีเดียว"

และขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมผลิตผงเคลจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ใครที่สนใจ ติดต่อได้ที่ลุงอร่าม โทร.08-1911-2607 หรือจะได้ดูสวนเคลของจริงกันได้ที่บ้านเลขที่ 258 หมู่ที่ 9 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ